

Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc trải nghiệm in tranh Đông Hồ

Sau khi chứng kiến và tìm hiểu thêm về kỹ thuật in tranh, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của tranh Đông Hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trực tiếp trải nghiệm in tranh theo cách của các nghệ nhân Đông Hồ đã trình diễn.

Chiều tối 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng thưởng thức tranh Đông Hồ và tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong làn điệu đậm thắm, mượt mà “Mời nước mời trâu” dân ca quan họ Bắc Ninh, hai Thủ tướng thưởng lãm các bước làm tranh Đông Hồ truyền thống của Việt Nam do các nghệ nhân Đông Hồ trình diễn.

Sau khi chứng kiến và tìm hiểu thêm về kỹ thuật in tranh, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của tranh Đông Hồ, hai Thủ tướng trực tiếp



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng làm tranh dân gian Đông Hồ

ẢNH: TTXVN

trải nghiệm in tranh theo cách của các nghệ nhân Đông Hồ đã trình diễn, với bức tranh “Cuối trâu thổi sáo” thể hiện một trong những khung cảnh đặc trưng, truyền thống, mô tả cảnh thanh bình của miền quê Việt Nam.

Tranh Đông Hồ (tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ) là dòng tranh dân gian Việt

Nam với xuất xứ từ làng Đông Hồ ở phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước đây, tranh được bán ra chủ yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, người dân nông thôn mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới.

Với giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, nghề làm tranh

dân gian Đông Hồ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; đang được nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học cho để đệ trình UNESCO đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể.

Sau khi thưởng thức tranh Đông Hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường tham quan trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc như: yến sào, sấu riêng, dưa tươi, chuối, cà phê, sữa... Đây là những sản phẩm tiêu biểu trong 14 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc luôn được xác định là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn và quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc đạt 9,26 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 3,4 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu nông sản

Việt Nam sang Trung Quốc còn nhiều dư địa.

Chiều 13/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Tọa đàm do Bộ KH&ĐT Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức.

Trước đó, sáng 13/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường xem trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, do TTXVN thực hiện. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lý Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Trung Quốc đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kính viếng - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đời đời sống mãi”.

BÌNH GIANG